

วารสารวิจัยสังคม

Journal of Social Research

วัตถุประสงค์:

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบัน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หรือบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ และรายงานข่าวจากสถาบันฯ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ
นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการวิจัย

บรรณาธิการ:

อเนกพล เกื้อมา

กองบรรณาธิการ:

คณะกรรมการบริการวิชาการ

กองจัดการ:

สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์ ปาริชาติ ชิตนุกูล จินตนา เขี่ยมอนันต์

กำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับ

สถานที่ติดต่อ :

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 5 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

Chulalongkorn University Social Research Institute

Thanon Phayathai, Bangkok 10330 Thailand

Tel. 0-2218-7385 , 0-2218-7396, 0-2218-7401

Fax 0-2215-5523, 0-2255-2353

E-mail: cusri@chula.ac.th, sripub06@yahoo.com

<http://www.cusri.chula.ac.th>

พิมพ์ที่: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ กทม.

บทบรรณาธิการ

“สร้างสุขเพื่อสังคม” ได้ถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นหลักในการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าใจตรงกันภายใต้การดำเนินงานของสถาบันฯ อย่างน้อย 1 ปีที่ผ่านมาว่า ได้มีโอกาสขับเคลื่อน สร้างช่องทาง หรือเป็นสื่อกลางสานส่งความสุขสู่สังคมได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรบ้าง

หนึ่งการดำเนินงานของสถาบันฯ ในการสานส่งความสุขสู่สังคมนั้น หาใช่เป็นความสุขซึ่งสังคมหรือประชาชนจะสามารถรับรู้ สัมผัสความสุขได้อย่างทันทีทั่วทั้งที่ หากแต่เป็นความสุขซึ่งสังคมและประชาชน ต่างจะต้องร่วมเรียนรู้ และร่วมลงมือปฏิบัติจริงผ่านงานศึกษาวิจัยหลากหลาย เช่น สร้างคุณธรรมในเศรษฐกิจ ทัศนะส่องสำรวจตนเองและสร้างสรรค์ร่วมกัน หรือความสุขชุมชนบนความพอเพียง หรือสุขภาวะชายแดนใต้ เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า ผลจากการร่วมเรียนรู้เหล่านั้นจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในความคิด จิตใจ ของประชาชนส่วนหนึ่งได้และเชื่ออีกว่าความสุขที่ได้รับเหล่านั้นมีพลังจะสานส่งต่อเชื่อมโยงไปสู่ความคิด จิตใจ สังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและหรือต่างกันไป

ความท้าทายเพื่อสร้างสุขให้กับสังคม ยังรอคอยและเปิดกว้างสำหรับทุกๆ คนที่จะร่วมสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา บทความ ข้อเขียนที่ปรากฏในวารสารเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนสะท้อนถึงแนวทาง รูปแบบการสานส่งความสุขสู่สังคมตามภารกิจของสถาบันฯ และเชื่อว่ายังมีภารกิจและหรือการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งได้ทำหน้าที่สานส่งความสุข

ผู้สังคม ทำอย่างไรที่จะเปิดพื้นที่ของความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้มากยิ่งขึ้น
ทำอย่างไรจึงจะเปิดพื้นที่ให้ความสุขของประชาชนได้รับการสื่อสารและหรือ
เป็นมรรคผลมากขึ้น สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจาก “กัลยาณมิตร”
จากทุกภาคส่วนในสังคม สถาบันวิจัยสังคม พร้อมทั้งจะเป็นส่วนหนึ่ง และ
ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในการสื่อสารผู้สังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

อเนกพล เกื้อมา

วารสารวิจัยสังคม

Journal of Social Research

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1-2 2553

Vol. 33 No.1-2 2010

สารบัญ

	หน้า
บทบรรณาธิการ	
การสร้างสุขโดยภาคประชาชน: บททดลองนำเสนอนพพันธ์ วรรณเทพสกุล	1
การร่วมศึกษาหาความจริง เสริมสร้างสุขภาวะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ราณี หัสสรังสี	40
การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข ดร.อุ้นเรือน เล็กน้อย	63

สร้างคุณธรรมในเศรษฐกิจ ทักษะส่องสำรวจตนเอง และสร้างสรรค์ร่วมกัน <i>ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย</i>	93
ความสุขชุมชนบนความพอเพียง: ตัวชี้วัดการจัดการ ทรัพยากรป่าชุมชน <i>ดร.ศยามล เจริญรัตน์</i>	123
ขยะสร้าง “สุข” จากโรงเรียนสู่ชุมชน <i>ดร.อเนกพล เกื้อมา</i>	136